



CovidTestCNX: บริการตรวจ COVID-19 ที่ง่ายและสะดวกในจังหวัดลำพูน

องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ขยายการตรวจหาการติดเชื้อ COVID-19 ในระดับที่มากขึ้นทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการควบคุมการเคลื่อนย้ายเดินทางในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการให้บริการตรวจยังคงมีข้อจำกัด ทั้งนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อในขั้นตอนต่างๆ ในการเก็บส่งตรวจ ความจำเป็นที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการทางชีวโมเลกุล ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจ และค่าใช้จ่าย

หน่วยการวิจัยระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนาโครงการ CovidTestCNX ซึ่งเป็นระบบบริการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจังหวัดลำพูน ผู้ที่ต้องการตรวจสามารถนัดหมายรับบริการตรวจผ่านทางเว็บไซต์ www.covidtestcnx.org CovidTestCNX เป็นระบบบริการที่สะดวกและช่วยลดการสัมผัสในการเก็บส่งตรวจที่ศูนย์บริการทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อและประหยัดเวลาสำหรับทุกคน และทราบผลการตรวจในวันเดียวกันผ่านทางแอปพลิเคชัน ทางโครงการจะเก็บรวบรวมข้อมูลเล็กน้อยเพื่อพัฒนาการวินิจฉัยการติดเชื้อนี้ ในปัจจุบันทางโครงการได้ให้บริการในราคาตามต้นทุนจริง อย่างไรก็ตามทางโครงการความร่วมมือกำลังมองหาผู้ให้การสนับสนุน

ระบบบริการตรวจนี้ได้รับริเริ่มโดยโครงการวิจัยพี เอช พี ที ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันวิจัย French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ทริภูมูไซ" จังหวัดลำพูน และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ โดยจะดำเนินการตรวจส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการของโครงการวิจัยพี เอช พี ที ที ซึ่งการตรวจนี้ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ท่านสามารถบริจาคเงินให้กับมูลนิธิพี เอช พี ที ได้ที่ ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การวิจัยและการฝึกอบรมด้านสาธารณสุข” เลขที่บัญชี 253 312671 6 หรือคณะเทคนิคการแพทย์ได้ที่ ชื่อบัญชี “คณะเทคนิคการแพทย์-เงินรายได้” เลขที่บัญชี 566 273941 9 ทางโครงการยินดีรับเงินบริจาคทุกจำนวน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

ผศ. ดร. วุฒิชัย คำดวง

หรือผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์: 053 946 026 (สำหรับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)

หรือ Nicole Ngo-Giang-Huong, สถาบัน IRD โทรศัพท์: 053 801 192 ต่อ 22 (สำหรับภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษ)

www.facebook.com/covidtestcnx